

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนในระดับฐานรากที่มีสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสาเหตุสำคัญมาจากการไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันการเงินของชุมชนที่ห่างไกลขาดความมั่นคงจากข้อจำกัดด้านการจัดการความเสี่ยงและด้านบัญชีแก่สมาชิกในองค์กรที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตัวบุคคลเพราะขาดสภาพความเป็นนิติบุคคล ขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม และขาดการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจากหน่วยงานการเงินที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาคือการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนในชุมชนระดับฐานรากจึงนับเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยรวมจากเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในระดับฐานรากจะลดลงได้หากประชาชนสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เช่น การเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐานเพื่อการออมและสินเชื่อ เป็นต้น โดยสถาบันการเงินประชาชนสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนด้านการประกอบอาชีพและด้านความเป็นอยู่ผ่านการบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ทั้งนี้ การมีเศรษฐกิจในชุมชนที่มั่นคงจะช่วยลดปัญหาเชิงสังคมโดยรวมที่เกิดจากปัญหาความยากจน และปัญหาจากหนี้สินนอกระบบได้

นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ประชาชนในระดับฐานรากมีระเบียบวินัยในการจัดการบริหารการเงินที่ดี จะเพิ่มการแข่งขันในด้านการผลิตและการค้าจากการเพิ่มการลงทุน แรงงาน และผลผลิต เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการช่วยส่งเสริมความมั่นคงแก่ชุมชน ซึ่งเป็นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาครัฐ

สถาบันการเงินประชาชนจะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่จะอุดช่องว่างในการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินต่อประชาชนในระดับฐานรากที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง และองค์กรการเงินระดับชุมชนที่มีอยู่แต่ยังขาดการสนับสนุนและการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยมีธนาคารผู้ประสานงานที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดการที่เป็นที่ยอมรับให้การสนับสนุนด้านบริการทางการเงิน ระบบข้อมูล และแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา ระบบสถาบันการเงินประชาชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารผู้ประสานงานสามารถดำเนินการตามพันธกิจและนโยบายรัฐบาลได้อย่างบูรณาการและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการเงินประชาชนจะสามารถลดภาระงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และรัฐบาลจะมีแหล่งข้อมูลทางการเงินของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมภารกิจของรัฐ ต่อไป